

*
Số 19-KH/BCĐ

KẾ HOẠCH
xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Dân vận Trung ương, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác vận động quần chúng tỉnh (Viết tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) ban hành Kế hoạch xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2023 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Nhằm triển khai, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, coi đây là mục tiêu của Đảng, phương châm của công tác dân vận, để huy động nguồn lực từ Nhân dân, khơi dậy sức mạnh toàn dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền Tây Ninh trong sạch vững mạnh.

Các cấp, các ngành cần quán triệt và thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, xây dựng, ban hành nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ chặt chẽ, phù hợp thực tế từng nơi, từng địa bàn. Vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của công dân. Tạo mọi điều kiện để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Đồng thời chống các biểu hiện dân chủ cực đoan, dân chủ hình thức.

2. Nội dung thực hiện

2.1 Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm cụ thể hóa các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là sau khi Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. Chú trọng thực hiện tốt công tác cán bộ, đề cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; sự gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đổi mới, sáng tạo trong phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình làm trọng tâm để tổ chức, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng, đảm bảo dân chủ trong từng hoạt động của tổ chức đảng. Phân công cấp ủy theo dõi, hướng dẫn, tổ chức thực hiện

quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo sự phối hợp kiểm soát của chính quyền, thông qua vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân.

Đổi mới công tác xây dựng, soạn thảo và ban hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng nhân dân các cấp; hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng theo hướng sâu sát cơ sở, biết rõ từng địa bàn dân cư, chủ động nắm tâm tư, nguyện vọng của các giai tầng xã hội để giám sát phản biện hiệu quả.

Cải cách hành chính, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện để thu hút đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Tiếp tục giải quyết khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung nguyên vật liệu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm.

Cán bộ lãnh đạo, chính quyền các cấp, người đứng đầu phải thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân; định kỳ tổ chức tiếp xúc đối thoại với công dân theo quy định. Thực hành dân chủ trong sinh hoạt Đảng, các hoạt động của đoàn thể, phải “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng công việc.

2.2 Công tác triển khai, tuyên truyền

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, các chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; Công văn 403-CV/TU, ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 20/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. Triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; các văn bản pháp luật khác có liên quan về thực hiện dân chủ ở cơ sở... nhằm kịp thời phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Nội dung tuyên truyền về dân chủ ở cơ sở phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, thông tin cung cấp phải từ nguồn chính thống của cơ quan Đảng, Chính phủ; kiểm

soát chặt chẽ dữ liệu thông tin khi đăng tải lên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, trên các website, trang mạng xã hội. Cơ quan tuyên giáo định hướng nội dung tuyên truyền cho các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình đảm bảo thông tin chính xác, mới mẻ, hấp dẫn để thu hút nhiều lượt người xem, tham gia.

Các cấp, các ngành cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cho phù hợp với tình hình mới hiện nay. Thường xuyên đăng tải những thông tin về gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện dân chủ ở cơ sở để tuyên dương, động viên, khuyến khích. Qua đó, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

2.3 Công tác kiểm tra, giám sát

Xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy có nội dung về thực hiện dân chủ ở cơ sở, tập trung vào các ngành, lĩnh vực nhạy cảm như tài chính, y tế, giáo dục, xây dựng, đầu tư công, tài nguyên và môi trường. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, hành vi tham nhũng, tiêu cực của tổ chức đảng, đảng viên.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giám sát, phản biện xã hội theo quyết định 217-QĐ/TW và quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Tăng cường giám sát của Nhân dân đối với việc công khai, minh bạch trong hoạt động thu, chi từ những nguồn thu, các khoản đóng góp của Nhân dân cho các chương trình, dự án đầu tư xây dựng, công trình công cộng, phúc lợi xã hội. Phát huy dân chủ, tăng tính phản biện và sức sáng tạo của Nhân dân trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong thực hiện các phong trào, hoạt động khác của cộng đồng.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ phụ trách, theo dõi, hướng dẫn về thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là những người hoạt động ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Bồi dưỡng cho cán bộ về kỹ năng tuyên truyền vận động, thực hiện dân chủ ở cơ sở.

2.4 Công tác thi đua, khen thưởng về thực hiện dân chủ ở cơ sở

Quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/BDVTU, ngày 26/10/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy – cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở và công tác VĐQC tỉnh về tiêu chí xét gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 5 năm (2021-2025).

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, việc thực hiện quy chế dân chủ, phong trào thi đua dân vận khéo, các cuộc vận động, các tiêu chí đăng ký cơ quan, đơn vị văn hóa, môi trường xanh – sạch – đẹp ... là một trong các tiêu chí để cấp

ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá, xem xét quyết định công nhận gương điển hình tiên tiến trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị hằng năm.

Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm công tác thi đua, khen thưởng về thực hiện dân chủ ở cơ sở vào năm 2025, chọn ra các gương điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện dân chủ ở cơ sở đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

3. Hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh

Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động, Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh. Thành lập tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh gồm các đồng chí công tác tại các sở, ban, ngành tỉnh, gồm có Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Xây dựng và ban hành bảng điểm thi đua về dân chủ ở cơ sở đối với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy như: Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh.

Tổ chức họp Ban Chỉ đạo tỉnh định kỳ hằng quý để đánh giá kết quả hoạt động, đề ra phương hướng nhiệm vụ sắp tới, phối hợp chặt chẽ các ngành liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân chủ ở cơ sở. Đồng thời khắc phục tình trạng hành chính hóa, chỉ ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Tổ chức hội nghị 6 tháng, tổng kết năm theo quy định.

Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ được phân công trong các kỳ họp của Ban Chỉ đạo tỉnh; đề xuất những vấn đề vướng mắc để tháo gỡ kịp thời.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh, ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền, để nâng cao hiệu quả hoạt động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn cơ sở xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của người dân.

4. Chế độ thông tin báo cáo

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh báo cáo kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở về Ban Chỉ đạo tỉnh định kỳ 6 tháng, năm và báo cáo chuyên đề (nếu có).

- Thời gian báo cáo: Thực hiện khi có văn bản yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện

Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh,

Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh; Ban Chỉ đạo các cấp phối hợp thực hiện nghiêm túc công việc sau:

5.1 Ban Dân vận Tỉnh ủy

Tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở hằng năm; chuẩn bị nội dung, tài liệu hội nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.

Theo dõi công tác thi đua về thực hiện dân chủ ở cơ sở hằng năm; phối hợp các sở, ban, ngành liên quan, Ban Chỉ đạo cấp huyện xây dựng và triển khai Bảng điểm đối với huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh.

Theo dõi báo cáo của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, báo cáo của Ban Chỉ đạo cấp huyện và Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh. Tổng hợp dự thảo báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh báo cáo kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở 6 tháng, báo cáo năm và báo cáo chuyên đề (nếu có).

5.2 Sở Nội vụ

Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; xây dựng bảng điểm và chấm điểm thi đua, đánh giá kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở đối với các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở.

Chấm điểm thi đua, đánh giá, xếp loại công tác dân vận chính quyền theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tổng hợp kết quả thi đua về Ban Chỉ đạo tỉnh trước ngày 20/11 hằng năm. Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá kết quả thi đua về thực hiện dân chủ ở cơ sở hằng năm; đề nghị khen thưởng về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định.

5.3 Liên đoàn Lao động tỉnh

Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; xây dựng bảng điểm và chấm điểm thi đua, đánh giá kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc khu vực ngoài nhà nước (ở những doanh nghiệp có tổ chức công đoàn hoạt động) theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở.

Chấm điểm thi đua, đánh giá, xếp loại thực hiện dân chủ ở cơ sở đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc khu vực ngoài nhà nước theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tổng hợp kết quả thi đua về Ban Chỉ đạo tỉnh trước ngày 20/11 hằng năm. Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá kết quả thi đua về thực hiện dân chủ ở cơ sở hằng năm; đề nghị khen thưởng về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định.

5.4 Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp huyện

Tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Bảng điểm thi đua về dân chủ ở cơ sở trong hệ thống Đảng bộ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động biết, thực hiện.

Chủ trì, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Bộ Luật lao động, các luật khác có liên quan.

Tổng hợp kết quả thi đua thực hiện dân chủ ở cơ sở hằng năm, gửi về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy) để Ban Chỉ đạo tỉnh tổng hợp xét, đánh giá, khen thưởng sơ kết 03 năm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Căn cứ kế hoạch này, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh; Ban Chỉ đạo cấp huyện triển khai thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận TW+BCĐ QCDC TW (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, MT, ĐT tỉnh;
- Ban Dân vận, BCĐ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
- Lãnh đạo Ban;
- Phòng DV các CQNN và DT-TG;
- Lưu VT.

PHÓ TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY

kiêm
PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO



Nguyễn Văn Trung